



Hướng dẫn đi xe

Hành chính
6821 Jenny Lind
Hộp thư bưu điện
1908
Pháo đài Smith, AR
72902

Trạm trung chuyển
Đại lộ 200 Wheeler
Hộp thư bưu điện 1908
Pháo đài Smith, AR 72902

783-6464

Tổng đài miễn phí 877-335-9555
Dành cho người khiếm thính- Quay số 7-1-1 cho Dịch vụ chuyển tiếp Arkansas

Trang mạng

www.fortsmithar.gov/transit

Đã sửa đổi 12/2016

FST không phân biệt đối xử trong việc tiếp nhận hoặc tiếp cận, đối xử hoặc tuyển dụng trong chương trình hoặc hoạt động của mình

Giá vé

Tuyến đường cố định thường xuyên. \$ 1,25

Lộ trình Cố định - Tuổi 65+ và Khuyết tật được Chứng nhận hoặc Medicare.
. 50 ¢
(Yêu cầu thẻ giảm giá FST)

Tuyến cố định - Sinh viên UAFS. 0,75 ¢

Cựu chiến binh.
.MIỄN PHÍ
(Với khuyết tật kết nối dịch vụ)

Paratransit / Đáp ứng nhu cầu. \$ 2,50
(Chỉ các chuyến đi đã lên lịch)

Chuyến đi dịch vụ bổ sung. \$ 3,00
(Yêu cầu dịch vụ khi các tuyến cố định bị đóng cửa)

Trẻ em từ 7 tuổi trở xuống.MIỄN PHÍ
(Xem Yêu cầu về Độ tuổi trong Phần Mẹo dành cho Người lái)

Chuyến khoản.
.MIỄN PHÍ

Thẻ hàng tháng. \$ 35,00
(Chỉ các tuyến cố định)

Thẻ sinh viên. \$ 20,00
(Với học sinh từ 18 tuổi trở xuống)

Dịch vụ ban ngày

Tuyến cố định (Thứ Hai - Thứ Bảy) (Lần chuyển cuối cùng lúc 5:00 chiều)	07:00 - 6:00 chiều
Đáp ứng nhu cầu (Thứ Hai - Thứ Sáu)	5:30 sáng - 7:00 tối
Đáp ứng nhu cầu (Thứ Bảy)	7:00 sáng - 7:00 tối
Xe đẩy trung tâm thành phố chiều.	9:00 sáng - 4:30

Lập lịch trình

Đáp ứng nhu cầu (Thứ hai Thứ bảy)	8 giờ sáng - 3 giờ chiều
Đối với ADA được chứng nhận (Thứ Hai - Thứ Sáu) 5:00 chiều	8:00 sáng -
Đối với ADA được chứng nhận (Thứ Bảy)	8 giờ sáng - 4 giờ chiều

Điều phối và / hoặc Hỗ trợ Tuyến đường Cố định

Thứ hai thứ Sáu	5:00 sáng - 6:00 chiều
ngày thứ bảy	7:00 sáng - 5:00 chiều

Lên tuyến cố định- Đứng ở biển báo dừng xe buýt được đánh dấu dọc theo các tuyến đường cố định và DẤU HIỆU cho tài xế khi xe buýt đến gần. Sau khi lên máy bay, hãy đặt đúng giá vé, vé hoặc chứng từ vào hộp vé.

Vui lòng thông báo cho tài xế về điểm đến bạn yêu cầu và chọn chỗ ngồi. Các ghế được đánh dấu "ưu tiên" nên dành cho những hành khách có khả năng đi lại hạn chế. (Bản đồ lộ trình in bên trong)

Chuyến khoán- Chuyến tuyến được định nghĩa là chuyến một tuyến xe buýt tuyến cố định cho một tuyến xe buýt khác tại bất kỳ địa điểm trung chuyển nào được chỉ định của chúng tôi. Trước khi chuyển tuyến, tài xế sẽ cấp thẻ cho phép bạn tiếp tục đến điểm đến mà không phải trả thêm phí. Nếu bạn không chắc chắn nên lên xe buýt nào cho điểm đến cuối cùng của mình, tài xế sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn. Thẻ chuyển nhượng là miễn phí, không thẻ chuyển nhượng, không thẻ thương lượng và chỉ có giá trị để chuyển nhượng ngay lập tức.

Xe đạp -Có giá để xe đạp vận chuyển xe đạp. Giá để xe đạp được đặt ở mặt ngoài phía trước của tất cả các xe buýt tuyến cố định và chứa tối đa hai xe đạp tiêu chuẩn, hai bánh không có động cơ. Người đi xe đạp có trách nhiệm xếp và dỡ xe đạp của mình. FST không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với xe đạp không được bảo đảm an toàn cho việc di chuyển. Video hướng dẫn có sẵn để xem trên trang web của chúng tôi.

Dịch vụ vận chuyển người khuyết tật cho người khuyết tật ADA -Dịch vụ vận tải hành khách chuyên chở người khuyết tật cung cấp dịch vụ lên máy bay từ điểm đến điểm đến cho những cá nhân đủ tiêu chuẩn là người khuyết tật thông qua Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ. (Những) hành khách yêu cầu sửa đổi hợp lý các chính sách phải gửi yêu cầu bằng văn bản đến Fort Smith Transit PO Box 1908, Fort Smith, AR 72902. Phải có chứng nhận ADA thông qua văn phòng trung chuyển bằng cách điền vào đơn đăng ký thích hợp. Tính đủ điều kiện ADA tạm thời có thể được cấp cho đến khi phê duyệt chứng nhận cuối cùng. Để có đơn đăng ký ADA hoặc nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với văn phòng trung chuyển theo số được cung cấp. FST cung cấp tính đủ điều kiện giả định cho khách truy cập.

Đáp ứng nhu cầu - Đáp ứng nhu cầu là dịch vụ từ điểm đến điểm đến để đi đến hoặc đi từ các khu vực bên ngoài mạng lưới tuyến cố định.

Thiết bị và Dịch vụ dành cho Người khuyết tật- Tất cả các xe buýt FST đều được trang bị thang máy cho các thiết bị di động hoặc bậc thềm và có các thiết bị hạn chế thích hợp để đảm bảo an toàn. Động vật phục vụ được phép trên xe buýt FST. Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, vui lòng thông báo cho người điều phối khi lên lịch cho (các) chuyến đi của bạn. Một số người khuyết tật có thể đủ điều kiện cho dịch vụ vận chuyển người khuyết tật. Gọi cho văn phòng trung chuyển để lấy đơn và thông tin. Khi lên lịch vận chuyển người khuyết tật hoặc đáp ứng nhu cầu, hãy đảm bảo rằng chúng tôi có thông tin mới nhất trong hồ sơ.

Xe đẩy trung tâm - Xe đẩy ở trung tâm thành phố được cung cấp trong ranh giới của Khu Cải thiện Kinh doanh Trung tâm, phục vụ như một tuyến đường cố định có thể đón hành khách tại bất kỳ điểm đến nào trong khu vực dịch vụ. Xe đẩy đi theo một lộ trình đã định trước. Yêu cầu về độ lệch so với lộ trình có thể được gửi qua điện thoại đến trung tâm điều phối của chúng tôi hoặc yêu cầu cá nhân với tài xế.

Tuyên bố sứ mệnh chuyển tuyến Fort Smith

Nhiệm vụ của các nhân viên của Bộ Giao thông Fort Smith là cung cấp phương tiện giao thông công cộng an toàn, hiệu quả, giá cả phải chăng, nhanh chóng, thân thiện, chuyên nghiệp và sạch sẽ để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Fort Smith, Arkansas.

LỜI KHUYẾN DÀNH CHO NGƯỜI ĐI

- Cần có dây an toàn trên xe buýt có ghế ngồi. Hành khách đi trên các thiết bị hỗ trợ di chuyển cũng phải đeo đai dù.
- Đồ uống không còn được phép mang lên xe buýt nhưng tất cả đồ uống phải có nắp đậy.
- Không được phép ăn trong bất kỳ phương tiện FST nào.
- Sẽ rất hữu ích nếu bạn mang theo hướng dẫn đi xe khi sử dụng hệ thống.
- Hãy sẵn sàng lên xe khi xe buýt đến và có sẵn tiền vé của bạn.
- Trẻ em từ bảy (7) tuổi trở xuống phải có hành khách từ mười hai (12) tuổi trở lên đi cùng.
- Thẻ Giảm Giá phải được xuất trình cho tài xế để nhận được lợi ích từ việc giảm giá vé.
- Người lái xe sẽ hỗ trợ hợp lý khi lên và xuống xe.
- Vui lòng liên hệ với văn phòng trung chuyển nếu bạn cần hỗ trợ đặc biệt.
- Động vật Dịch vụ được cho phép. Động vật thoải mái phải ở trong một giá đỡ.
- Ôxy xách tay, mặt nạ phòng độc và máy tập trung được phép.

Tất cả thông tin hành khách có sẵn theo yêu cầu và có thể được cung cấp bằng ngôn ngữ thay thế, âm thanh hoặc chữ nổi.

Đối với các vấn đề, mối quan tâm hoặc khiếu nại ADA, vui lòng gọi số 783-6464 và yêu cầu Người giám sát tài xế, hoặc gửi email mối quan tâm của bạn đến transit@fortsmithar.gov